



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน)

- พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษก ก.กลาโหม แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยในกำกับ เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ได้รับทราบถึงประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปูปลูก นำเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง ทั้งนี้ ให้สำนักงานปลัดก.กลาโหม เร่งจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกำลังพลในสังกัด เน้นย้ำและกำกับดูแลกำลังพลให้ใช้อย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด ไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงอันไม่เหมาะสมในสื่อต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ejan, acnews, newtv, thailandplus, thaigov)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม กกก.ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (การปลดล็อกกัญชา กัญชง เพื่อในการดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และไม่ใช้ทางที่ไม่เหมาะสม) เร่งติดตามการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์ ให้ความรู้แก่ประชาชน, การเฝ้าระวัง ป้องกัน, การดูแลรักษาพยาบาล และการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อน ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, mcot, nationtv, newtv) ทวีตช่อง 5

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 65 โดย สบยช. ร่วมมือกับโครงการ FRIEND OF JUNE ว่า กรมการแพทย์ตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึง บริการของผู้มีปัญหายาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาใกล้บ้าน ลดความแออัด ค่าใช้จ่ายน้อย ลดการตีตรา สร้างระบบการ เชื่อมต่อบริการตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับ รพ.เฉพาะทาง โดยเพิ่มความสามารถหน่วยบริการในพื้นที่ ให้เป็นมินิธัญญารักษ์ จัดระบบบริการระหว่างแพทย์เป็น Tele consult หากเกินศักยภาพส่งต่อ รพ.เฉพาะทางของกรมการแพทย์ และส่งกลับเมื่อ อากาศดีขึ้นและติดตามต่อเนื่อง ดูแลแบบไร้รอยต่อตลอดช่วงชีวิต Life-long follow up ทั้งนี้ แนวโน้มหลังการปลดล็อก กัญชาจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาไม่ได้เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ มากสุดยังคงเป็นผู้ป่วยจากการใช้ยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- สภาเภสัชกรรมเผยข้อมูลยาไม่ควรใช้ร่วมกับกัญชาอาจทำให้เกิดภาวะ “ยาตีกัน” เสี่ยงเกิดผลข้างเคียงรุนแรง อาจถึงแก่ชีวิต ได้แก่ ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด “วาร์ฟาริน” ยากันชักบางประเภท ยารักษาอาการซึมเศร้า บางชนิด เช่น ฟลูออซิทิน ยารักษาเชื้อรา เช่น ketoconazole ยารักษาโรคติดเชื้อบางประเภท เช่น clarithromycin และ ยาลดความดันโลหิตบางประเภท เช่น verapamil เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- อย. รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปฯ "ปลูกกัญ" (24 มิ.ย.) มีประชาชนเข้าใช้งานระบบ 41,457,711 ครั้ง ลงทะเบียน 924,209 คน ออกใบรับจดแจ้งกัญชาแล้ว 895,525 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 28,684 ใบ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 25 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,236 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,511,777 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม 30,575 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,892 ราย รักษาหายสะสม 4,458,416 ราย ยังรักษาอยู่ 22,786 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 548,226,324 (+61,739) ราย เสียชีวิต 6,349,418 (+129) ราย รักษาหาย 523,169,244 (+38,752) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ,

newtv, thaigov, thailandplus, amarintv, nationtv, acnews, thestandard)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า หลังมีประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ กรมอนามัยได้ออกคำแนะนำให้ความรู้ประชาชนถึงพื้นที่ หรือสถานที่ที่สามารถเปิดหน้ากากได้ตามความสมัครใจ เน้นย้ำว่ายังต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และให้คำแนะนำสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ยังคงต้องสวมหน้ากากอยู่ ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อโควิดเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการผ่อนคลายกิจกรรม เช่น สถานบันเทิง ส่วนเรื่องเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5 กรมวิทย์ฯ ติดตามข้อมูลอยู่ ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่ามีความรุนแรงขึ้น

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงคำแนะนำสำหรับกลุ่มผู้สัมผัสผัสด้านอาหาร ร้านอาหาร ว่า พนักงานและผู้บริการที่ต้องใกล้ชิดผู้คนจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ให้บริการ สำหรับกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น สำหรับประชาชนทั่วไป หากเป็นภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้งถอดหน้ากากได้ แต่ควรสวมเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือการระบายอากาศไม่ดี สำหรับสถานที่ประกอบกิจการ ขอให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะให้บริการ ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข้มกระดุน ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง ส่วนผู้ติดเชื้อให้งดมาปฏิบัติงาน และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงไปทำงานได้ แต่ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, แนวหน้า

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนพิจารณาใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของการสวมหน้ากากอนามัย แม้มีการผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ย้ำว่าการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำ สธ. ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่และรับเชื้อ ทั้งเชื้อโควิด 19 รวมถึงโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ทำให้ตนเองและผู้อื่นปลอดภัยยิ่งขึ้น และขอให้ สธ. เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ในพื้นที่จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อสูง ให้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน ลดแพร่ระบาด ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้สถานศึกษาที่ยึดแนวปฏิบัติของ สธ. การจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด ยังจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากมีการจัดกิจกรรมในสถานที่โล่ง สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ เนื่องจากห่วงเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

2. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์,) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, กท.ธุรกิจ, thaipbs, newtv, hfocus, TNN, nationtv, workpointtoday, INN, ch7, thailandplus, thestandard, ch3plus) ที่วิทุกช่อง

- นพ.ศุภกิจ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวตรวจพบโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในประเทศไทยว่า ได้มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน เม.ย.65 จนถึงขณะนี้ตรวจพบ 181 ราย ส่งรายงานเข้าไปยัง GISAID แล้ว สำหรับ BA.4 และ BA.5 พบว่ามีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งยีนที่ L425R เหมือนที่พบในเดลต้า จึงคาดว่าอาจจะมีอันตรายต่อปอดมากขึ้น แต่มีข้อมูลชัดเจนว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่า BA.2 ขณะที่แอนติบอดีในร่างกายที่จะทำลายฤทธิ์ของเชื้อใช้น้อยลง และยังพบว่าการใช้ยารักษาในบางรายตอบสนองน้อยลง



- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ย้ำว่า ข้อมูลที่ระบุว่าการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L425R ของ BA.4 และ BA.5 ที่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบง่ายเป็นข้อมูลในห้องแล็บ ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลทางคลินิก ส่วนองค์การอนามัยโลกสรุปว่า BA.4 และ BA.5 ไม่รุนแรงมากกว่า BA.1, BA.2 ที่รุนแรงน้อยกว่าเดลต้า


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยถึงโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 กำลังเพิ่มขึ้นปนกับสายพันธุ์อื่นที่ระบาดก่อนหน้านี้ จำนวนคนไข้จริงจากสายพันธุ์นี้อาจจะมากกว่าที่รายงาน เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ ซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องตรวจหาสายพันธุ์ทุกคน เพราะการรักษาทั้งหมดเหมือนเดิม เพียงแต่ไว้เพื่อเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยา อาการที่พบมากขึ้นช่วงนี้ คือ ท้องเสีย ปวดเมื่อยตัว โรงพยาบาลจะเริ่มแน่นขึ้นจากจำนวนเคสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องดูแนวโน้มอีก 2-3 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แสดงความคิดเห็นว่า Booster สำคัญมาก ในยุค BA.4/5 กำลังมา โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงและได้ฉีดเข็ม 4 ยิ่งดี ข้อมูลของโปรตุเกสแสดงชัดว่า BA.4/5 ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนแก่อายุ 80+ ถ้าไม่ฉีดวัคซีนตาย 9.5%, ฉีด 2 เข็มเหลือ 5%, ฉีดเข็ม 3 เหลือ 1.7% ฉีด 4 เข็มไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนประเด็นฉีดวัคซีนเชื้อมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวคิดว่าควรนับคนที่ได้วัคซีนสูตรที่มี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม (ทั้งสูตรปกติหรือผสม) เทียบเท่ากับการได้รับ AZ หรือ mRNA vaccine เข็มเดียว</p> <p>3. หมอพร้อมแซทบอท สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, acnews, nationtv, thailandplus, hfocus, thaigov) ทีวีช่อง TNN</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ บ.โมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.อินเทอร์เนตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนา “หมอพร้อมแซทบอท” เพื่อเป็นช่องทางให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ทำงานด้วยระบบ AI ประมวลผลแม่นยำตอบสนองข้อมูลถึง 90% เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เริ่มให้บริการตั้งแต่ 26 ม.ค. 65 ถึงปัจจุบันมีผู้เข้าใช้ 4.7 ล้านคน ให้ข้อมูล-ตอบข้อสงสัย มากกว่า 13.6 ล้านข้อความ พบสนใจข้อมูลฉีดวัคซีนมากที่สุด ตามด้วยใบรับรองการฉีดวัคซีน การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อ และคำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อ</p> <p>4. ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กทม.-ปริมณฑล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ 23 มิถุนายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ ศบค. เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระดับใน กทม.-ปริมณฑล คลี่คลายแล้ว ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรแพทย์ จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ผอ.องค์การอนามัยโลก แถลงยืนยันผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรสะสมมากกว่า 3,200 คน ในอย่างน้อย 48 ประเทศ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย พบที่ไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการพบผู้ป่วยหญิงติดเชื้อมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 70 ราย พบส่วนแอฟริกาใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อคนแรก เป็นชายวัย 30 ปี ไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ควบคุมโรคได้หวั่น ยืนยันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรก เป็นชายอายุประมาณ 20 ปี เดินทางไปศึกษาต่อที่เยอรมนีตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะบินกลับได้วันเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- สหราชอาณาจักร สถิติผู้ป่วยฝีดาษวานรสะสม 810 คน จากจำนวนดังกล่าวมีเพียง 5 คนที่เป็นผู้หญิง</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, newtv, Chiangmainews, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ "กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน" และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายนของทุกปี ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เครือข่าย ลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมเซฟแห่งประเทศไทย สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีฟู้ด และสมาคมการค้าธุรกิจ โดยในปีนี้นัรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และเกิดความตระหนักเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม รณรงค์การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนอย่างเพียงพอบริโภคโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่ากับเกลือที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือน้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สำหรับความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนดีขึ้นจากปี 2563 แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>	-
<p>วันสถาปนาครบรอบ 80 ปี สถาบันโรคทรวงอก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี ในหัวข้อผลงานความก้าวหน้าเทคโนโลยีทันสมัยด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ch7</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพใน 5 สาขา จำนวน 23 เรื่อง จากผลงานที่ส่งประกวดรวม 263 เรื่อง</p>	-
<p>การประชุมระดับชาติเรื่องการค้าด้านจุลชีพ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. จัปมือภาคีเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดประชุมระดับชาติเรื่องการค้าด้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชัน โฮเทล นนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ สถานการณ์การค้าด้านจุลชีพในระดับประเทศและระดับโลก</p>	-
<p>การประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bludchipthai</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้มแข็งขึ้นอีกระดับ และเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ</p>	-
<p>ถูกแมลงกัดเสียชีวิต สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- จ.เลย พบชายวัย 57 ปี เสียชีวิตภายในกระท่อม แพทย์ รพ.ด่านซ้าย ตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย พบบริเวณแขนขาทั้งสองข้างและทั่วร่างกาย มีรอยแผลคล้ายถูกแมลงกัดจนอักเสบ สอบประวัติเคยไปหาไร่ไผ่แดง ถูกมดแดงกัดตามร่างกายและแขนขาจนเกิดอักเสบ เป็นแผลพุพองมานาน 2 เดือน ไปหาหมอครั้งเดียว แพทย์ระบุสาเหตุเกิดจากอาการช็อกจนหัวใจล้มเหลว</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-